



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง

เรื่อง ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมประชุมประชาคม

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง ณ ศาลาเอนกประสงค์

ในวันที่ ๘ - ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.

สืบเนื่องจากชาวของศูนย์ข่าวพลังงาน ENERGY NEWS CENTER ทางเว็บไซต์ <https://WWW.energymewscenter.com> เรื่อง บอร์ดกองทุนอนุรักษ์พลังงานอนุมัติกรอบวงเงิน ปี ๒๕๖๔ กว่า ๖,๕๐๐ ล้านบาท เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยเนื้อความในข่าวแจ้งว่า นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ได้เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งมี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ประธานที่ประชุม เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วงเงิน ๖,๕๐๐ ล้านบาทโดยในปีนี้ได้ให้ความสำคัญในลำดับต้นกับการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสนับสนุนการสร้างงานและสร้างรายได้รวมถึงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงานทดแทนในภาคส่วนต่างๆ

สำหรับกลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก คณะกรรมการกองทุนฯเห็นชอบแนวทางบริหารจัดการในหลักการ โดยให้คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการพิจารณาถ่วงดุลข้อเสนอโครงการระดับจังหวัดและจัดลำดับความสำคัญของกลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่ จังหวัดละ ๒๕ ล้านบาท

โดยหลังจากนี้ กระทรวงพลังงานจะนำแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขฯ ที่คณะกรรมการกองทุนฯมีมติเห็นชอบแล้วเสนอให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ( กพข.) ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิจารณา ซึ่งคาดว่าจะมีการประชุมภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ นี้ หลังจาก กพข.มีมติเห็นชอบแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโดยคาดว่าจะสามารถประกาศยุทธศาสตร์การจัดสรรเงินกองทุนฯและประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการฯได้ประมาณเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ นี้

ดังนั้น เพื่อให้บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ ๑ บ้านหนองบะยาว หมู่ที่ ๒ บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓ บ้านหนองช้างน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านโนนซาด หมู่ที่ ๕ บ้านหัวละเลิง หมู่ที่ ๖ บ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๗ บ้านดงเค็ง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองดู่ หมู่ที่ ๙ บ้านโกรก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๑๑ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๑๒ และบ้านหนองโบสถ์พัฒนา หมู่ที่ ๑๓ ของเราได้มีการเตรียมตัวเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการฯ ที่

/ต้องขอรับ...

ต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยผ่านทางคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการจึงจำเป็นต้องรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความต้องการและปัญหาต่างๆ ของชุมชน ด้วยการร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น

ในการนี้ หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง จึงขอประกาศเชิญชวนประชาชนบ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ ๑ บ้านหนองบะยาว หมู่ที่ ๒ บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓ บ้านหนองซำน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านโนนชาด หมู่ที่ ๕ บ้านหัวละเลิง หมู่ที่ ๖ บ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๗ บ้านดงเค็ง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองคู หมู่ที่ ๙ บ้านโกรก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๑๑ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๑๒ และบ้านหนองโบสถ์พัฒนา หมู่ที่ ๑๓ ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมประชาคม เพื่อเสนอความต้องการและเสนอปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาอันจะนำไปสู่การยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ต่อไป

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกท่าน ได้เข้าร่วมประชุมประชาคมในครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน และขอขอบคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖



( นายพินัยธร มหะสักกุล )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง